

ประจำวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2556

พาณิชย์ขายข้าวผ่านเอเฟต 1.4 หมื่นตัน

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ผลการประมูลข้าววิธีหักส่วนต่าง (เบสิส) ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(AFET) เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้นายวิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลได้พิจารณาอนุมัติจำหน่ายข้าวสาร 5% ปริมาณ 14,977 ตัน จากปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมดประมาณ 1.2 แสนตันให้กับบริษัท พิจิตรร่วมเจริญ 2 เพียงรายเดียว ในราคาส่วนต่างลบ 1.70 - ลบ 2.00 บาทต่อ กก. โดยแบ่งเป็นข้าวส่งมอบเดือนม.ค.2557 ปริมาณ 1,963 ตัน ราคาลบ 2.00 บาทต่อกก. และส่งมอบเดือนก.พ. 13,013 ตัน ราคา ลบ 1.70 ถึง ลบ 2.00 บาทต่อกก. ส่วนข้าวหอมมะลิที่เปิดประมูลทั้งหมด 30,000 ตัน มีผู้เสนอราคาส่วนต่างลบ 6.00 ถึง ลบ 6.50 บาทต่อกก. นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำเกินไปจึงไม่อนุมัติขาย

"ข้าวที่ขายผ่านตลาด AFET คิดเป็น 10% ของข้าวที่เปิดขายทั้งหมด สาเหตุที่ผู้เสนอไม่มากอาจจะเป็นเพราะทางกรมต้องเตรียมเอกสารเป็นเวลานาน จึงเริ่มประมูลช้า เป็นช่วงเวลาเดียวกับผลผลิตข้าวใหม่เริ่มออกสู่ตลาดทำให้ผู้ซื้อส่วนหนึ่งไปซื้อข้าวในตลาดจริง แต่ทางกรม เชื่อว่าหากประมูลอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยเข้าร่วมประมูลได้ ทำให้มีผู้ร่วมประมูลมากขึ้น"นายสมชาติ กล่าว

ส่วนราคาประมูลที่แท้จริงที่รัฐบาลจะได้รับหลังจากหักราคาส่วนต่างนั้น นายสมชาติ กล่าวว่า ทาง AFET จะกำหนดราคาเกณฑ์ขึ้นมา เพื่อเป็นราคาตั้งต้นในการคำนวณส่วนต่าง เพราะที่ผ่านมา ในตลาด AFET ไม่มีการซื้อขายข้าวที่นำมาเปิดประมูล จึงต้องกำหนดราคาเกณฑ์โดยคำนวณจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาเกณฑ์ตลาด 13 บาทต่อกก. หักราคาส่วนต่างที่เสนอซื้อ ลบ 2.00 บาทต่อกก. เหลือ 11 บาทต่อกก. หรือข้าวหอมมะลิ ถ้ามีราคาเกณฑ์ 33 บาทต่อกก.หักส่วนต่าง ลบ 6.00 บาท เหลือ 27 บาทต่อกก. เป็นต้น แต่ตอนนี้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายจะยังไม่ทราบราคาแท้จริงจนกว่าจะถึงกำหนดรับมอบที่มีการหักล้างสัญญาออกจากตลาดจึงจะทราบ ทั้งนี้ กรม มองว่าราคานี้ยังไม่ใช่ราคาที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อข้าวในตลาดจริง เพราะปริมาณข้าวที่ประมูลผ่านAFETมีปริมาณไม่มากนัก

พร้อมกันนี้ยังได้พิจารณาให้เปิดประมูลข้าวผ่าน AFET รอบที่ 2 ปริมาณ 125,960 ตัน แยกเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 94,797.791 ตันจากคลังจ.นครสวรรค์ สระบุรี และสุพรรณบุรี และข้าวขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 31,162.597 ตัน จากคลังจ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา โดยจะเปิดให้ผู้สนใจร่วมตรวจสอบคุณภาพข้าวระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย.นี้ และกำหนดให้ยื่นซองในวันที่ 25 พ.ย.นี้ ที่กระทรวงพาณิชย์

ขณะนี้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/2557 ยังเป็นไปอย่างปกติ นับจากเริ่มโครงการ 1 ต.ค.56-ปัจจุบันมีข้าวเปลือกเข้าโครงการจำนำแล้ว 2.5 ล้านตัน มีการเปิดจุดรับจำนำมากกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศ และคาดว่าในเดือนพ.ย.นี้จะมีข้าวเปลือกเข้าโครงการเพิ่มอีก 3-4 ล้านตัน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

พาณิชย์รับวัดเป้าคืนเงินข้าว 2 แสนล.

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เปิดเผยว่า ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ชำระค่าผลิตผลจากโครงการรับจำนำ ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 143,848.69 ล้านบาท (ข้าว+มันสำปะหลัง) ในจำนวนนี้ได้รับชำระเงินจากการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลจำนวน 125,374.99 ล้านบาท และมันสำปะหลัง 18,473.70 ล้านบาท ส่วนในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ (ต.ค.-ธ.ค.) กระทรวงมีแผนส่งเงินคืนจากการระบายข้าวรวม 29,589 ล้านบาท โดยสิ้นปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการ

ปรับเป้าหมายการส่งเงินคืนจากต้นปี 2556 (สมัยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรมว.พาณิชย์) ตั้งเป้าส่งเงินคืน 2.2 แสนล้านบาท แต่ล่าสุดได้ปรับเป้าลดลงเหลือ 1.73 แสนล้านบาท

ส่วนที่ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.)กระทรวงพาณิชย์ มีแผนจะส่งคืนเงินจากการระบายข้าวรวม 124,594 ล้านบาท แยกเป็น เดือนมกราคม 12,154 ล้านบาท กุมภาพันธ์ 12,090 ล้านบาท มีนาคม 11,525 ล้านบาท เมษายน 10,700 ล้านบาท พฤษภาคม 9,731 ล้านบาท มิถุนายน 9,683 ล้านบาท กรกฎาคม 9,665 ล้านบาท สิงหาคม 9,732 ล้านบาท และกันยายน 9,725 ล้านบาท

ด้านนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว กชช. กล่าวว่าในปีนี้ คาดกระทรวงพาณิชย์จะสามารถคืนเงินจากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับ ธ.ก.ส.ได้ระหว่าง 1.5-1.6 แสนล้านบาท โดย 1.5 แสนล้านบาทคาดว่าจะได้แน่นอน ซึ่งในช่วง 3 เดือนสุดท้ายหรือไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ทางกระทรวงมีความตั้งใจจะหาเงินให้ได้เดือนละ 1หมื่นล้านบาท หรือ 3 เดือนรวม 3 หมื่นล้านบาท และเชื่อว่าจะสามารถนำส่งเงินให้ ธ.ก.ส.ไปใช้ในการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิต 2556/57 (1 ต.ค.56-30 ก.ย.57) ได้โดยไม่มีปัญหา

"เราตั้งใจจะหาเงินจากการระบายข้าวให้ได้ใน 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้อีก 3 หมื่นล้านบาท หรือขั้นต่ำ 2.4-2.5 หมื่นล้านบาท ส่วนปี 2557 ตั้งเป้าหมายจะคืนเงินจากการระบายข้าวให้ได้ 1.3 แสนล้านบาทเป็นอย่างต่ำ หรือเฉลี่ยทำได้เดือนละ 1 หมื่นกว่าล้านบาท ในเรื่องเป้าหมายระบายข้าวนี้ได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ และกรรมการใน กชช.รับทราบแล้ว คิดว่าน่าจะทำได้ไม่น่ามีปัญหา เพราะเวลานี้เราได้ออเดอร์จากจีน และอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างทยอยส่งมอบ ข้อมูลจากนี้ไปเราจะเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆ"

ด้าน พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ประธานคณะอนุกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ที่ติดตามตรวจสอบเรื่องการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 และข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 นายสุวิทย์ ไรจนวนิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มาชี้แจงกับคณะกรรมการฯ ถึงแนวทางออกในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่ามี 2 แนวทางที่จะทำให้เงินหน้าต่อไปได้ แนวทางแรกคือการขอขยายกรอบเพดานเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ที่ 5 แสนล้านบาท (ภายในสิ้นปี 2556) แต่เวลานี้มีการใช้เงินไปแล้วกว่า 6.8 แสนล้านบาท ซึ่งล่าสุด ธ.ก.ส.ได้ขอร้องต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอกู้เงินเพิ่มเติมอีก 1.4 หมื่นล้านบาทโดยระบุเงินไม่เพียงพอรับจำนำ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถเร่งระบายข้าวและส่งเงินคืนได้ตามแผนที่วางไว้ ในเรื่องการกู้เงินก้อนใหม่นี้มองว่าจะส่งผลดีในแง่ที่กระทรวงพาณิชย์จะสามารถขยายเวลามาติ ครม.ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2557 ส่วนแนวทางที่สอง ไม่มีการกู้เงิน แต่ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวเพื่อนำเงินมาคืน เพื่อให้กรอบวงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

"ที่ผ่านมาสังคมไม่ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ขายข้าวราคาเท่าไร ปริมาณเท่าไร อย่างไรก็ดี ไม่ต้องห่วง ธ.ก.ส. จะเจ๊งตามรัฐบาล เพราะจากการรับงานโครงการรับจำนำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทำให้ ธ.ก.ส. มีรายได้จากค่าบริหารจัดการพื้นที่ไร่อย่างต่ำ 4-5 พันล้านบาทต่อปี จากการประเมินครั้งล่าสุดในที่ประชุม กชช. ได้มีความเห็นจากผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ได้มีการปรับลดวงเงินรับจำนำ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.56) จาก 1 แสนล้านบาท ลดเหลือ 8.5 หมื่นล้านบาท"

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชวาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า จากการปรับลดวงเงินพวกพ่อค้าหรือผู้ส่งออก ต้องเห็นใจชาวนาเพิ่มมากขึ้น เพราะชาวนาทำขาดทุนมาหลายสิบปี แล้วยิ่งมาถูกปรับลด ชาวนาจะยิ่งแย่ อย่างไรก็ตามมองว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจะต้องเดินหน้าต่อ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง มองว่าอนาคตหากรัฐบาลมีการยุบสภา(ผลจากแรงต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม) เชื่อว่ารัฐบาลรักษาการจะต้องเดินโครงการรับจำนำข้าวต่อไป คงไม่ปล่อยให้ปัญหาคาจจนกว่าจะมี

รัฐบาลใหม่ และยิ่งเชื่อว่ารัฐบาลยังมีเงินมาอุ้มชาวนาต่อเนื่อง แต่ภายใต้เงื่อนไขต้องบริหารจัดการขายข้าวดีๆ จะไม่ขาดทุนมาก และที่สำคัญเงินที่มอ้ม ของยังอยู่ในมือรัฐบาล ไม่ได้สูญหาย

ส่วนแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการเปิดเผยข้อมูลผลการขาดทุนโครงการจำหน่ายข้าวปี 2554/55 และ 2555/56 รวม 4 ฤดูกาลผลิต ที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการจำนวน 3.3 แสนล้านบาทนั้นล่าสุดทางผู้บริหารได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วว่า มีข้อมูลหลุดลอดออกมาได้อย่างไร เพราะคนที่จะแถลงปิดบัญชีจะต้องเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กชช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้แถลงชี้แจงกับประชาชนเท่านั้น ในเรื่องนี้อาจเป็นการทำลายภาพลักษณ์และบั่นทอนความมั่นคงของรัฐบาลได้

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ธกส.จี้รัฐเร่งคืนหนี้จำหน่ายข้าวอีก 3 หมื่นล้านบาท

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ ธ.ก.ส.เชื่อมั่นว่า ภายในสิ้นปี 2556 กรอบวงเงินในการรับจำหน่ายข้าวจะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้อยู่ที่ 5 แสนล้านบาท โดยจะคুমให้อยู่ในส่วนของเงินกู้ที่กระทรวงการคลังจัดหา 4.1 แสนล้านบาท และ เงินกู้จากสภาพคล่องธ.ก.ส.จำนวน 9 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันกรอบวงเงินในการรับจำหน่ายข้าวได้อยู่ที่ประมาณ 6.7 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ แนวทางบริหารจัดการเพื่อให้เงินในโครงการอยู่ในกรอบ 5 แสนล้านบาท คือ 1. เงินจากการระบายข้าวของทางกระทรวงพาณิชย์ 2. เงินจากงบประมาณที่รัฐจะต้องจัดหามาให้ในปีงบประมาณ 2557 และ 3. เงินจากหนี้ที่รัฐบาลได้กู้ยืมจากธ.ก.ส.จากโครงการจำหน่ายพืชผลการเกษตรในอดีตอีกกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ ธ.ก.ส. จะขอให้จัดสรรมาอีกประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาท

"ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เราได้รับเงินจากการระบายข้าวมาจำนวน 1.5 แสนล้านบาท และในช่วงอีก 2 เดือนข้างหน้า คาดว่า จะได้อีกประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้บ้าง และก็เป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องขอให้ทางรัฐบาลใช้หนี้เก่าบางส่วนคืนมา 2-3 หมื่นล้านบาท โดยอาจจะเป็นเงินจากงบประมาณ เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องใช้นี้ เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้ และเป็นไปตามมติ ครม. ที่ให้กรอบการใช้จ่ายไม่เกิน 5 แสนล้านบาทต่อปี"

สำหรับการรับจำหน่ายข้าวในปี 56/57 ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 2.7 แสนล้านบาทนั้น จะแบ่งเป็นเงินกู้ 1.4 แสนล้านบาท และ เป็นเงินที่ได้จากการระบายข้าว 1.3 แสนล้านบาท ขณะนี้ กระบวนการรับจำหน่ายได้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน เพราะรอความชัดเจนในแง่แหล่งเงิน คาดว่าในวันที่ 14 พ.ย.จะสามารถจ่ายเงินได้ ทั้งนี้เมื่อสิ้นปี 2557 กรอบในการใช้จ่ายเงินโครงการจะต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'พาณิชย์' ยอมรับธกส.เงินซื้อข้าว ชาวนาไม่ได้เงิน แจกจำหน่ายข้าววุ่นซ้ำซาก

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย?เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก ในตลาดขณะนี้ว่า ราคาข้าว ร่วงลง อย่างมากที่ผ่านมา โดยราคาข้าวเปลือก ความชื้น 15% เหลือเพียงตันละ 8,000 บาท จากที่เมื่อ 1-2 เดือนก่อนราคาอยู่ที่ตันละ 10,000 บาท โดย ราคาส่วนใหญ่ที่ชาวนาที่ขายข้าวได้ โดยเกี่ยวสด จะสามารถขายข้าวได้ในราคาเพียงตันละ 6,500-7,500 บาทเท่านั้น ซึ่งราคา ลดลงไปมาก และ แม้ราคาจะถูกลงมากก็ยังไม่มียกซื้อส่งผลทำให้ราคาข้าวสารขาว 5% เหลือเพียงตันละ 12,500 บาท และปลายข้าว เหลือตันละ 9,000-9,200 บาท ลดจาก ตันละ 12,000 บาท โดยส่วนหนึ่ง มีปัญหาจาก ขณะนี้รัฐบาลยังไม่รับมอบปลายข้าวเข้าโกดังกลาง

ขณะนี้ ยังมีปัญหาข้าวที่รับจำหน่ายมาจากชาวนา และทั้งออกไปประทวนไม่ได้ เพราะยังติดขัดเรื่องปัญหาการสีแปร ที่เป็นปัญหาของทางโรงสีที่ยังตกลงไม่ได้ เรื่องการทำสัญญาสีแปรกับโรงสี และยังมีปัญหาที่ออกไป

ประทอนไปแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ได้จ่ายเงินเนื่องจาก ธ.ก.ส. ยังติดขัด การเพิ่มเพดานเงินทุนหมุนเวียนที่วงเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ทำให้ไม่สามารถ จ่ายเงินให้ชาวนาได้ ซึ่งล่าสุด ในการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2013/2014 รัฐบาลรับจำนำมาแล้วจำนวนกว่า 2 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้ว่าแนวโน้มสถานการณ์ราคา ข้าวของไทย จะเป็นอย่างไร

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า ปัญหาราคาข้าวตกต่ำขณะนี้ ที่เกิดขึ้นมาจากนโยบายรับจำนำของ รัฐบาลที่เป็นเหมือนบูมเมอแรง ซึ่ง ส่งผลกระทบกลับมาเอง และรัฐบาลก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายชานาทุกอย่างบิดเบือน ไม่ได้ หากไม่มีเงินจ่ายชานาก็ต้องยอมรับสภาพ และต้องยอมรับความจริงว่าจะโครงการนี้จะต้องเลิกไป หากรัฐบาล ไม่ดันทุรังก็ไม่เป็นแบบนี้และ สาเหตุที่ตลาดเจียบไม่มีการซื้อขาย ข้าวจากโรงสี เพราะ ยังมีผู้ส่งออกที่สามารถหาซื้อ ขายได้จากที่อื่นที่ราคาต่ำกว่า

ขณะที่ นายยรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ ชี้แจงระหว่างตรวจเยี่ยมโรงสีแห่งการพาณิชย์ 22 อ.องครักษ์ จ. นครนายก ว่า จากกรณีเรื่องการจ่ายเงินให้เกษตรกรล่าช้าในฤดูกาลก่อนหน้านี้ว่าขณะนี้ทางรัฐบาลได้อนุมัติ งบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยให้เกษตรกรแล้ว ในงบประมาณ 6,000 ล้านบาท

ส่วนข้าวฤดูกาลใหม่ที่เข้าโครงการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จะสามารถเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยปัจจุบันมีข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำ ข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต 56/57 แล้วจำนวน 2.2 ล้านตัน ซึ่งจะใช้งบประมาณ ไม่ถึง 2 หมื่นล้านบาท และได้เปิด จุดรับจำนำแล้วทั้งสิ้น 350 โรงทั่วประเทศ

“เรื่องงบประมาณที่จะต้องมาจ่ายให้เกษตรกร ไม่มีปัญหา เพราะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รับงบประมาณกว่า 7 หมื่นล้านบาทใช้ในโครงการรอบใหม่แล้ว และน่าจะกันงบส่วนหนึ่งมาใช้ ในช่วงต้นฤดูกาลได้”

ทั้งนี้ยังมองว่าการที่โครงการรับจำนำใช้เงินไปแล้วกว่า 5 แสนล้านบาทในโครงการ ทั้ง 2 ปี รวมถึงการที่ ธ.ก.ส.เสนอให้คลังเพิ่มเงิน 1.4 แสนล้านบาท และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายนข้าวเพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการรับ จำนำ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งระบายนข้าวอยู่แล้ว แต่ต้องมีกรดูแลระยะเวลาการระบายไม่ให้ได้ราคาถูกเกินไป เพราะหากขายไปในราคาต่ำก็จะมีกำไรจืดจางมองว่าเป็นเรื่องของการจัดทำบัญชีและไม่ต้องการให้ธ.ก.ส.เป็นห่วงในเรื่องนี้ เพราะด้านธกส.ได้รับคำบริหารความเสี่ยง ได้รับการกำกับจากรัฐบาลอยู่แล้ว ซึ่งธ.ก.ส.แทบไม่มีความ เสี่ยงเลย ส่วนเรื่องของสถานการณ์การเมืองเชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อโครงการรับจำนำ เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศ นโยบายไปแล้ว จึงยืนยันว่าโครงการจะยังเดินหน้าต่อไป จนครบฤดูกาล

“ไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นอย่างไรโครงการก็ต้องเดินหน้าต่อไป ให้ครบตามระยะเวลาโครงการขอให้ชาวนาไม่ ต้องกังวล และจะมีการดูแลเรื่องรับจำนำเข้มงวดทุกขั้นตอนการรับจำนำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร 100% ขณะที่ นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องรับจำนำเข้มงวดทุกขั้นตอนการรับจำนำให้เกิดความโปร่งใสและให้ผล ประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกร” นายยรรยง กล่าว

มีรายงานข่าวแจ้งว่า มติครม.เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่กำหนดว่าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใน โครงการรับจำนำข้าวจะต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้มีการจ่ายเงินในโครงการรับ จำนำข้าวไปแล้ว 6.8 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ สามารถระบายข้าวได้เพียง 1.4 แสนล้านบาท จึงทำให้ วงเงินที่ใช้ในโครงการเกิน 5 แสนล้านบาท จึงทำให้ธ.ก.ส. ยังไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาใช้ในโครงการ

ด้านแหล่งข่าวจาก กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ อาจจะมีการเปิดประมูลขายข้าวในสต็อก รัฐบาลแบบทั่วไป จำนวน 3-4 แสนตัน และขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้คืนเงินขายข้าวให้ธ.ก.ส.ไปแล้วประมาณ 140,000 ล้านบาท คาดว่า จากนี้ไปจนถึงสิ้นปี คาดว่าจะคืนเงินเพิ่มได้อีกกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเงินที่มาจาก การประมูลขายข้าว ถึงสิ้นปีคาดว่าจะส่งเงินให้ธ.ก.ส.ได้รวมประมาณ 155,000 ล้านบาท

ที่มา แนวหน้า

แก้จากเช่าเป็นฝากเก็บ บิบบโกดงรับภาระ"ข้าว"

นายบรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการรับจำนำข้าว ที่มี นายวิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน มีมติให้ปรับปรุงเงื่อนไขการจัดหาโกดังเก็บข้าวสารสต็อกรัฐบาลใหม่ โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) แก้ไขสัญญาการจัดหาโกดังกลาง จากรูปแบบเช่าโกดังเป็นรับฝากเก็บแทน

ทั้งนี้ ทำให้เจ้าของโกดังที่มาเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาล จะต้องรับผิดชอบข้าวสารที่รับฝากทั้งกรณีข้าวสารเสื่อมคุณภาพ ข้าวสารสูญหาย ฯลฯ ซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์อร์) เพราะได้ให้อำนาจเจ้าของโกดังที่มาเข้าร่วมโครงการรับจำนำของรัฐบาลเป็นผู้คัดเลือกเซอร์เวย์อร์เอง จากเดิมที่ อคส.และ อ.ต.ก.จะเป็นผู้คัดเลือกมา

"ปัญหาเดิมที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดข้าวสารในสต็อกเสื่อมคุณภาพ ทางเซอร์เวย์อร์ก็ไม่รับผิดชอบ อ้างว่าจะรับผิดชอบเฉพาะตอนตรวจคุณภาพก่อนข้าวสารเข้าโกดัง ส่วนเจ้าของโกดังก็ปิดความรับผิดชอบ โดยโยนให้เซอร์เวย์อร์ และอ้างว่าเป็นเพียงผู้ให้เช่า การเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่จะทำให้ทั้งเจ้าของโกดังและเซอร์เวย์อร์ต้องรับผิดชอบทั้งหมด" นายบรรยงกล่าว

สำหรับอัตราค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับโกดังกลางที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาล กำหนดอัตราเดิมคือ กระสอบละ 2 บาท แต่ให้สิทธิ์ในไปคัดเลือกเซอร์เวย์อร์ตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการค้าต่างประเทศคัดเลือกมา ซึ่งมีมติดังกล่าวไม่ต้องเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) เห็นชอบ สามารถเริ่มในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2556/57 ได้ทันที หลังจาก อคส.และ อ.ต.ก.แก้ไขสัญญาเป็นฝากเก็บแล้ว

ที่มา ไทยโพสต์

ไทยขาดแชมป์ส่งออกข้าวปีนี้! อินเดียลุยถล่มยอด 11 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทย ปี 56 ว่า คาดว่า ปีนี้ไทยคงไม่สามารถกลับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวปริมาณมากที่สุดในโลกอีกแล้ว หลังจากปีก่อนเสียแชมป์ให้กับอินเดีย โดยไทยสามารถส่งออกได้ราว 7 ล้านตันเท่านั้น และคาดว่าปีนี้อินเดียน่าจะมีปริมาณส่งออกได้มากที่สุดในโลกถึง 11 ล้านตัน ส่วนปีนี้ไทยคงต้องรอดูว่าจะอยู่ในอันดับ 2 ได้หรือไม่ หลังจากที่เวียดนามได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้เหลือเพียง 6.7 ล้านตัน จากเดิมที่ตั้งไว้ 7.7 ล้านตัน ซึ่งหากในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ คือ เดือน พ.ย.-ธ.ค. ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เกินเดือนละ 600,000 ตันขึ้นไป จะทำให้ปริมาณการส่งออกทั้งปีจะเกิน 6.7 ล้านตัน หรือส่งออกได้มากกว่าเวียดนาม

"สำหรับสาเหตุที่เวียดนามปรับลดเป้าหมายการส่งออกลงมา เพราะประเทศผู้ซื้อข้าวของเวียดนาม เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลดการนำเข้าข้าวจากเวียดนามลง เนื่องจากผลผลิตของทั้งสองประเทศมีเพิ่มขึ้น ทำให้เวียดนามต้องมาแข่งขันขายกับไทยในตลาดแอฟริกา แต่ไทยยังคงสามารถส่งออกข้าวไปแอฟริกาได้ดีอยู่ จากราคาข้าวในตลาดโลกที่ปรับลดลงมา ทำให้ราคาข้าวของไทยและเวียดนามห่างกันไม่มาก แต่ข้าวไทยคุณภาพดีกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ราคาส่งออกส่งออกข้าวที่ปรับลดลงในปัจจุบันถือว่าต่ำสุดในรอบ 3 ปี"

ผู้สื่อข่าวรายงานวงการข้าวว่า การขายข้าวของไทยให้กับจีน 1 ล้านตัน ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งมีกำหนดส่งมอบเป็น 3 งวดในปี 57 นั้นจะไม่ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณข้าวในสต็อกของไทยยังมีสูง ในทางกลับกันอาจทำให้การทำตลาดข้าวของภาคเอกชนไทยในจีนได้รับผลกระทบ เพราะรัฐบาลจีนหันไปซื้อข้าวกับรัฐบาลไทยแล้ว ทำให้ยอดสั่งซื้อกับภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลง

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ธ.ก.ส.บ่งชี้เสหนคคลังกั 1.4 แสนล้าหรับจ้ำนห้ข้่าว

นายลัษณะ วจนานวัช ผู้จั้ดการธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว้า ว้นที่ 7 พฤตจิกายนนี้ นายนิวัณนัธารัง บัญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว้าการกระทรวงพาณิชย์ จะเรียกประชุมคณะกรรมาการนโยบายข้่าวแห่งชาติ (กขช.) เพื่อพิจารณาแนวทางการหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในโครงการรับจ้ำนห้ข้่าวนาปีฤตุการผลติ 2556/2557 โดยจะเสนอให้กระทรวงการคลังกัเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจ้ำนวน 1.4 แสนล้าบาทเป็นการข้่าวครว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไ้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล้่าวจะต้องทำเรื่องขอแก้ไขมติ ครม.เมื่อว้นที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่กำหนดว้าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจ้ำนห้ข้่าวจะต้องไม่เกิน 5 แสนล้าบาท เนื่องจกในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ไ้มีการจ่ายเงินในโครงการรับจ้ำนห้ข้่าวไปแล้ว 6.8 แสนล้าบาท แต่กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้่าวไ้เพียง 1.4 แสนล้าบาท จึงทำให้วงเงินที่ใช้ในโครงการเกิน 5 แสนล้าบาท จึงทำให้ระหว่างนี้ยังไม่มีเม้ดเงินใหม่เข้ามาใช้ในโครงการฯ ขณะทีเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วกว่า 1.2 ล้านตัน

ผู้จั้ดการ ธ.ก.ส. กล่าวอีกว้า หากทีประชุม กขช.มีมติปรับปรุงแก้ไขดังกล้่าวเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถเข้าทีประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และในว้นที่ 8 พ.ย.จะมีการประชุมคณะกรรมาการ ธ.ก.ส.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายของธนาการระหว่างทีกระทรวงการคลังดำเนินการกัเงิน ซึ่งเมื่อกระทรวงการคลังกัเงินไ้แล้ว ซึ่งคาดว้าจะไ้เงินในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2556-มกราคม 2557 ก็จะสามารถชดเชยให้กั ธ.ก.ส.พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่มาก [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

จ้อขยายวงเงิน 5 แสนล้าหม้โครงการรับจ้ำนห้ข้่าว

นายลัษณะ วจนานวัช ผู้จั้ดการธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สัมภาษณ์ว้า คณะกรรมาการนโยบายข้่าวแห่งชาติ (กขช.) จะประชุมในว้นที่ 7 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการขยายเพดานเงินทุนหมุนเวียนทีจะใช้ในโครงการรับจ้ำนห้ จากก่อนหน้าทีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติตั้งกรอบวงเงินทีใช้ไม่ไห้เกิน 5 แสนล้าบาทภายในลัันปี 2556 รวมทั้งหารือถึงแหล่งเงินทีจะใช้ในปีการผลติ 2556/57 วงเงิน 2.7 แสนล้าบาทด้วย ซึ่งต้องกัใหม่ 1.4 แสนล้าบาท

"การรับจ้ำนห้ข้่าว 2 ปีทีผ่านมา มีการใช้เงินทั้งสิ้น 6.8 แสนล้าบาท เกินจกกรอบที ครม.กำหนดไว้ ซึ่งวงเงินทีเกินนั้นก็ใช้จกสภาพคล่องของธนาการ เพราะทีผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถเร่งระบายข้่าวและนำเงินมาใช้ไ้ตามแผน" นายลัษณะระบุ

นายลัษณะกล่าวต่อว้า ในระหว่างรอกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกั เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรอบใหม่นั้น ไ้ให้ ธ.ก.ส.นำสภาพคล่อง 5.5 หม้ล้าบาทมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรทีนำข้่าวเข้าโครงการตั้งแต่เดือน ต.ค.ถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่ไ้ได้รับเงิน ซึ่งเป็นปริมาณข้่าวกว่า 1.2 ล้านตัน ซึ่งคาดว้าเงิน 5.5 หม้ล้าบาทจะรองรับการรับจ้ำนห้ไ้ถึงช่วงกลางเดือน ธ.ค.นี้เท่านั้น ซึ่งการใช้สภาพคล่องต้องมิตติคณะกรรมการ (บอร์ด) ซึ่งจะประชุมในว้นที่ 8 พ.ย.ก่อนเสนอให้ ครม.มีมติจึงดำเนินการไ้

ด้านนายนิวัณนัธารัง บัญทรงไพศาล รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ชี้แจงถึงตัวเลขขาดทุนของคณะกรรมาการปิดบัญชีโครงการรับจ้ำนห้ทีสูงถึง 3.3 แสนล้าบาทว้า เป็นการนำค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการรวมเข้าไปด้วย 2 หม้ล้าบาท และนำค่าใช้จ่ายในโครงการรับจ้ำนห้ของรัฐบาลก่อนหน้าทีตั้งแต่ปี 2540 รวมด้วย มูลค่าประมาณ 1.6 แสนล้าบาท และยังมีปริมาณข้่าวอีก 3 ล้านตัน มูลค่า 6-7 หม้ล้าบาททีคณะกรรมการยังไม่ตรวจรับข้่าว ทำให้เมื่อคำนวณบัญชีโครงการรับจ้ำนห้ทั้งหมดจึงมียอดขาดทุนทีสูง แต่เมื่อหักส่วนไม่ใช้โครงการเฉพาะของรัฐบาลใน 2 ปีทีผ่านมา ก็จะสามารถเพียง 2.6 แสนล้าบาทเท่านั้น

"รัฐบาลไม่หนีงนอนใจในการระบาย สต็อกข้่าวเพื่อส่งเงินคืนให้ ธ.ก.ส. มันใจว้าถึงลัันปีนี้จะส่งเงินคืนให้ไ้ 2 แสนล้าบาท แม้ว่าสถานการณ์ราคาข้่าวในตลาดโลกจะไม่ดีนัก" นายนิวัณนัธารังระบุ

นายนิวัฒน์ธำรงยังกล่าวถึงความตกลงเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงกับการขายข้าวและสินค้าเกษตรให้จีนว่า เป็นเพียงการทำความตั้งใจร่วมกันของสองรัฐบาล ซึ่งต้องไปหาข้อสรุปในรายละเอียดอีกครั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งไทยไม่ได้ยกเลิกเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ- นครราชสีมา-หนองคายให้จีน เพราะยังไม่ใช่การทำความตกลงกัน ทำให้ประเทศอื่นๆ ที่สนใจยื่นข้อเสนอได้ แต่ยอมรับว่าการทำข้อตกลงลักษณะจ่ายเป็นสินค้าเกษตรสัดส่วน 50% ของมูลค่าสินค้าที่ไทยซื้อ และที่เหลือเป็นการจ่ายเป็นเงินนั้น จะทำให้ไทยได้ประโยชน์ 2 ด้านคือ ได้รถไฟตามโครงการที่ตั้งใจไว้และได้ระบายสินค้าเกษตรด้วย

"เราไม่ได้ปิดกัน ใครสนใจก็มาเสนอราคาได้ แต่ถ้าไม่ใช่วิธีบาร์เตอร์เทรดก็ต้องมีแต้มต่อด้านราคา ที่ต้องมี ความน่าสนใจกว่า" นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

สำหรับการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับจีน 1 ล้านตันนั้น ฝ่ายไทยและบริษัท คอฟโก ของจีน ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายแล้ว แบ่งออกเป็น 3 งวด คือ ธ.ค.56 - เม.ย.57 ส่งมอบงวดแรก 5 แสนตัน พ.ค.-ต.ค.57 ส่งมอบ 3 แสนตัน และพ.ย.-ธ.ค.57 ส่งมอบ 2 แสนตัน โดยราคาที่ขายข้าวจีทูจีรอบนี้กำหนดราคาขายแบบเอฟโอบี หรือราคาส่งมอบ ณ ท่าเรือ

"การซื้อขายข้าว 1.2 ล้านตัน กับมณฑลเฮย์หลงเจียงของจีนนั้น ยังติดปัญหาเรื่องขั้นตอนเอกสาร แต่ก็พยายามทำให้เสร็จภายใน พ.ย.นี้" นายนิวัฒน์ธำรงแจง

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

คลังปัญญาเพิ่ม 1.4 แสนล.ไปโครงการจำนำข้าว

นางเบญจมา หลุยเจริญ รมช.การคลัง ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวถึงโครงการรับจำนำข้าวว่า ขณะนี้ สบน.ยังไม่มีแผนที่จะกู้เงินมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเพิ่มเติมจากกรอบเงินเดิมที่กำหนดไว้ 4.1 แสนล้านบาท ซึ่งหากจะกู้ใหม่วงเงินต้องอยู่ในกรอบเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด ที่ 5 แสนล้านบาท หมายความว่ากระทรวงพาณิชย์จะต้องนำเงินจากการขายข้าวมาใช้หนี้ในกรอบ 4.1 แสนล้านบาทก่อนจึงจะกู้ใหม่ได้

"ที่ระบุว่าเงินรับจำนำข้าวฤดูกาลใหม่ ที่จะใช้ 2.7 แสนล้านบาทนั้น มาจากการกู้ 1.4 แสนล้านบาท และมาจากการขายข้าว 1.3 แสนล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงใดๆ เรื่องการกู้เงิน และยืนยันว่ากรอบการกู้เงินต้องไม่เกินกรอบเดิมที่กำหนดไว้ 4.1 แสนล้านบาท" รมช.การคลังกล่าว

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ภายในปี 2556 นี้ สบน.ยังจะไม่กู้เงินเพื่อนำมาใช้รับ จำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 2556/57 ทั้งหากต้องกู้เงินจริงคงต้องพิจารณา กันในปีหน้า

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวปี 2556 ของไทยว่า คาดจะสามารถแซงเวียดนามขึ้นมาส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก หลังจากที่เวียดนามปรับลดเป้าหมายความส่งออกข้าวปีนี้เหลือแค่ 6.7 ล้านตัน โดยหากในช่วง 2 เดือนที่เหลือ คือ พ.ย. และ ธ.ค.2556 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เกินเดือนละ 6 แสนตันขึ้นไป ตัวเลขการส่งออกข้าวก็จะเกิน 6.7 ล้านตัน หรือส่งออกได้มากกว่าเวียดนาม ส่วนประเทศที่ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลก ยังคงเป็นอินเดียที่คาดว่าจะส่งออกได้มากถึง 11 ล้านตัน

"เหตุที่เวียดนามปรับลดเป้าหมายการส่งออกลงมา เนื่องจากไม่ สามารถขายข้าวได้ตามเป้าหมาย เพราะประเทศผู้ซื้อข้าวของเวียดนาม เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลดการนำเข้าข้าวจากเวียดนาม เพราะผลผลิตของทั้ง 2 ประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้เวียดนามต้องมาแข่งขันในตลาดแอฟริกากับไทย แต่ไทยยังคงสามารถส่งออกข้าวไปตลาดแอฟริกาได้ดีอยู่ จากราคาข้าวในตลาดโลกที่ปรับลดลงมา ทำให้ราคาข้าวของไทยและเวียดนามห่างกันไม่มาก" นายชูเกียรติกล่าว

นายกิตติศักดิ์ สماعيل ผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาส่งออกข้าวที่ปรับลดลงในปัจจุบันถือว่าต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยข้าวขาว 5% ของไทยส่งออกที่ตันละ 410-420 เหรียญสหรัฐ ขณะที่เวียดนามส่งออกข้าวชนิดเดียวกันที่ราคาตันละ 380-390 เหรียญสหรัฐ ทำให้ช่องว่างราคาห่างกันไม่มาก

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ธกส.ดึงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาทจําหน่ายข้าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดึงวงเงินจำนวน 5.5 หมื่นล้านบาท จากทั้งหมด 8.2 หมื่นล้านบาท ที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อชดเชยส่วนต่างจากการดำเนินโครงการดังกล่าว มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว โดยเฉพาะการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจําหน่ายรอบใหม่ แต่ยังไม่ได้รับเงิน จำนวน 1.2 ล้านตัน เป็นเงินประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าวงเงินในส่วนนี้จะเพียงพอรองรับการดำเนินการได้ถึงกลางเดือน ธ.ค.

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้มีการเพิ่มกรอบวงเงินเพื่อใช้ในโครงการรับจําหน่ายเปลือกของรัฐบาล จำนวน 1.4 แสนล้านบาท จากกรอบเดิมที่กำหนดไว้ที่ 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการรับจําหน่าย ปีการผลิต 2556/57 โดยหลังจากนี้จะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ การเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าว จะทำให้การใช้เงินในโครงการรับจําหน่ายของรัฐบาล เพิ่มขึ้นเป็น 6.4 แสนล้านบาท รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการการใช้เงินทั้งหมด ให้กลับมาอยู่ภายใต้กรอบ 5 แสนล้านบาท

“รับจําหน่ายรอบใหม่ จะต้องใช้เงินจาก 2 ส่วน คือจากเงินที่กระทรวงการคลังต้องจัดหามา 1.4 แสนล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีคำถามตามมาว่าหากระบายข้าวไม่เป็นไปตามแผนจะอย่างไร ก็คงต้องกลับมาคุยกันใหม่ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร แต่ในนี้ก็ยังมีเชื่อมั่นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการระบายข้าวจะเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผน เพราะ ครม. ระบุชัดเจนว่าเงินที่ได้จากการระบายข้าวทั้งหมด จะต้องนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโครงการ” แหล่งข่าว กล่าว

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.การคลัง ในฐานะกำกับดูแล ธ.ก.ส. เปิดเผย ว่า ธนาคารจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจําหน่ายรอบใหม่ได้ภายในวันที่ 14 พ.ย.นี้

นอกจากนี้ ในส่วนของการกู้เงิน จำนวน 1.4 แสนล้านบาท สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะเริ่มกู้เงินได้ในช่วงต้นปี 2557 ส่วนวงเงินอีก 1.3 แสนล้านบาท จะต้องมาจากการระบายข้าวในสต็อกของกระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านั้น นายลักษณะ วจนาวันซ์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผย ว่า การที่รัฐบาลต้องเพิ่มกรอบวงเงินในโครงการรับจําหน่าย เนื่องจากไม่สามารถบริหารจัดการวงเงินให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในโครงการรับจําหน่ายรอบใหม่ได้ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการใช้เงินในโครงการนี้ไปแล้วถึง 6.8 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้คืนเงินที่ได้จากการระบายข้าวเพียง 1.4 แสนล้านบาท และก่อนหน้านี้อาณาเขตได้จัดสรรวงเงินเพื่อมาจ่ายชดเชยส่วนต่างราคา จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท โดยยังเหลือวงเงินที่กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งคืนอีกกว่า 3 หมื่นล้านบาท ทำให้ไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการให้วงเงินอยู่ในกรอบ 5 แสนล้านบาท ที่ ครม. กำหนด

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์ประชุมเตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียน

นายบรรยง พงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเปิดประชุมจัดตั้งสมาพันธ์ความร่วมมือข้าวภาคเอกชนแห่งภูมิภาคอาเซียนว่า เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำระบบการค้าข้าวภายในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสำคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ซึ่งมี

สัดส่วนการค้าข้าวรวมสูงเกือบ 20 ล้านตัน จากการค้าข้าวทั้งโลกที่ 30 ล้านตัน หรือคิดเป็น 2 ใน 3 ของโลก เนื่องจากที่ผ่านมายังติดปัญหาทั้งการทำตลาด ปัญหาด้านราคา การบริหารจัดการ ระบบโลจิสติกส์ และคลังสินค้า เป็นต้น ดังนั้น ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันหาแนวทางในการรวมตัว เพื่อพัฒนาในภาคการผลิตข้าวและการค้าข้าวทั้งระบบ ผลักดันให้ราคาข้าวในภูมิภาคมีเสถียรภาพมากขึ้น สามารถสร้างอำนาจต่อรองราคาข้าวของกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าว อีกทั้งเพื่อไม่ให้ประเทศผู้ค้าข้าวแย่งตลาดข้าวกันเอง

ขณะที่ไทยมีความต้องการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน เนื่องจากมีความพร้อมในด้านการผลิต เทคโนโลยี การขนส่ง และการบริการทางการเงินที่มีความทันสมัย และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในอาเซียน เบื้องต้นจะใช้พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เป็นเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน แต่ยังคงศึกษาระบบ กลไกการควบคุม ข้อกฎหมาย กระบวนการจัดตั้ง และบุคลากร โดยเฉพาะการศึกษาในเชิงลึกถึงผลกระทบทางบวก และทางลบต่อภาคการเกษตร ภาคการค้า และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ และแนวทางในการรองรับผลกระทบในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ การประชุมจัดตั้งสมาพันธ์ความร่วมมือข้าวภาคเอกชนแห่งภูมิภาคอาเซียน จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานตามกลไกความร่วมมือระดับภาคเอกชน โดยมีเอกชนในประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสำคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย เข้าร่วมกันพิจารณาขอบเขตหน้าที่การทำงาน และเงินทุนในการจัดตั้งสมาพันธ์ความร่วมมือข้าวภาคเอกชนแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเร็วที่สุด

ที่มา สำนักข่าวไทย

รัฐเร่งเพิ่มผลผลิตจำหน่ายข้าวปีหน้า

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ตามที่เกษตรกรหลายจังหวัดร้องเรียนว่าต่ำเกินไปไม่สอดคล้องกับผลผลิตต่อไร่ในปัจจุบันที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถนำข้าวส่วนเกินเข้าสู่โครงการรับจำนำได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้กรมการค้าข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และสศก. เก็บข้อมูลผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ใหม่ เพื่อพิจารณาอัตราผลผลิตต่อไร่ที่ชัดเจนและนำไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในปี 2557/58

"วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยผลผลิตข้าวของสศก.ใช้มา 10 ปีแล้ว ตัวเลขบางอย่างไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเกษตรกรเอาใจใส่ข้าวมากขึ้น ผลผลิตจึงต้องสูงขึ้นตามไปด้วย"

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเกษตรกรไม่เดือดร้อนในประเด็นนี้ เพราะโครงการช่วยเหลือจากรัฐไม่ได้ครอบคลุมข้าวทั้งหมด แต่โครงการรับจำนำของรัฐบาลชุดนี้ กำหนดรับจำนำข้าวทุกเม็ด จึงเกิดปัญหา เช่น ผลผลิตข้าวของเกษตรกรเกี่ยวได้จริงไร่ละ 800 กิโลกรัม แต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 600 กิโลกรัม ข้าวส่วนเกิน 200 กิโลกรัมจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือ และต้องขายในท้องตลาด

สำหรับข้าวในฤดูกาล 2556/57 แม้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเฉลี่ยผลผลิต/ไร่ได้ทัน แต่ที่ประชุมเห็นชอบให้บวกปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มอีก 21% จากเป้าหมายการรับจำนำรอบแรก 11 ล้านตันข้าวเปลือก คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อรับจำนำข้าวส่วนเกินประมาณ 3 พันล้านบาท หรือ 1.2-1.5 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเฉลี่ยตันละ 2,000 บาท โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่ 8 พ.ย.นี้

ส่วนค่าเฉลี่ยผลผลิตข้าว/ไร่ ความชื้น 15% ในโครงการรับจำนำปี 2556/57 ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ในเขตชลประทาน 423 กิโลกรัม/ไร่ นอกเขต 369 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวหอมจังหวัดในเขตชลประทาน 574 กิโลกรัม/ไร่ นอกเขต 463 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวปทุมธานี ในเขตชลประทาน 768 กิโลกรัม/ไร่ นอกเขต 627 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวเจ้าอื่นๆ ในเขตชลประทาน 632 กิโลกรัม/ไร่ นอกเขต 514 กิโลกรัม/ไร่ ข้าวเหนียวในเขตชลประทาน 501 กิโลกรัม/ไร่ นอกเขต 384 กิโลกรัม/ไร่ โดยค่าเฉลี่ยข้าวทั้งประเทศในเขตชลประทานอยู่ที่ 595 กิโลกรัม/ไร่ และนอกเขต 410 กิโลกรัม/ไร่

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ตั้งเป้ารับข้าวเข้าโครงการทั้งหมด 16.5 ล้านตัน ในวงเงิน 2.7 แสนล้านบาท แบ่งเป็นรอบแรกเป้าหมายการรับจำนำที่ 11 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่รับจำนำ 14 ล้านตันข้าวเปลือก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยแล้ง ซึ่งมีความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 4 ล้านไร่ ใน 40 จังหวัด คาดว่าปริมาณข้าวปีนี้จะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 27 ล้านตันข้าวเปลือก

ส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ปี 2556/57 ล่าสุดมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 2,814,864 ราย ผ่านการประชาคมแล้ว 2,350,542 ราย หรือ 82% ของผู้มาขึ้นทะเบียน และได้รับใบรับรองแล้ว 2,002,885 ราย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

‘นิวัฒน์ธำรง’แจงเงินจำนำข้าวไม่ถึง 2.6 แสนล.

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงตัวเลขขาดทุนของคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวว่ามีวงเงินสูงถึง 3.3 แสนล้านบาท ว่า เป็นการนำค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการรวมเข้าไปด้วย มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท และมีการนำค่าใช้จ่ายในโครงการรับจำนำของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี 2540 รวมด้วยมูลค่าประมาณ 1.6 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีปริมาณข้าวอีก 3 ล้านตันมูลค่า 6-7 หมื่นล้านบาท ที่คณะกรรมการยังไม่ตรวจรับข้าวจำนวนนี้ ทำให้เมื่อคำนวณบัญชีค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการรับจำนำทั้งหมด จึงมียอดขาดทุนที่สูง แต่เมื่อหักส่วนที่ไม่ใช่การดำเนินโครงการเฉพาะของรัฐบาลใน 2 ปีที่ผ่านมา ก็จะมีผลดำเนินการขาดทุนเพียง 2.6 แสนล้านบาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ยังไม่หนึ่งนอนใจในการระบายสต็อกข้าว เพื่อส่งเงินคืนให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งมั่นใจว่าตั้งแต่มีรัฐบาลนี้จนถึงสิ้นปีนี้ จะส่งเงินคืนให้ธกส.ได้ 2 แสนล้านบาท แม้ว่าขณะนี้ สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกจะไม่ดีนัก ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะช่วงปลายฤดูการผลิต แต่รัฐบาลพยายามจะเร่งระบายข้าว โดยมีหลายประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาขายข้าว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยผลการเจรจาได้ หากประเมินการส่งออกข้าวขณะนี้ เชื่อว่าทั้งปี 2556 ไทยจะส่งออกข้าวได้รวม 7.5- 8 ล้านตัน

สำหรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวขณะนี้ ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง แต่ยอมรับว่ามีปัญหาบ้างแต่เป็นปัญหาเชิงเทคนิคที่ต้องดำเนินการแก้ไขไป แต่โดยภาพรวมถือว่าโครงการดำเนินไปได้ด้วยดี

ส่วนสำหรับความตกลงเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงกับการขายข้าวและสินค้าเกษตรให้จีนนั้น ขณะนี้เป็นเพียงการทำความตกลงร่วมกันของสองรัฐบาล หรือ เรียกว่า เล็ตเตอร์ ออฟ อินเทน ซึ่งต้องไปหาข้อสรุปในรายละเอียดอีกครั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2557

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จำนำข้าว 4 ฤดูสูญ 3.9 แสนล้าน

คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเผย รัฐบาลมีผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการใน 3 ฤดูการผลิตจำนวน 3.3 แสนล้านบาท หรือ 58.82% จากวงเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมด เหตุข้าวไหลเข้ามาในสต็อกมาก

แต่ระบายเข้าไม่ออก แกรมขายข้าวต่ำกว่าต้นทุน หากนับ 4 ฤดูกาลขาดทุนบาน 3.9 แสนล้านบาท วงในชี้กรณีปลัด จะรี้อผลปิดบัญชีไม่ช่วย

รายงานข่าวจากคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่มีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รอง ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้ดำเนินการปิดบัญชีโครงการจำนวน 3 ฤดูกาลผลิต โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นการรับจำนำจนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 โดยสรุปมีผลขาดทุนจากการดำเนินโครงการจำนวน 3.3 แสนล้านบาท คิดเป็นจำนวน 58.82% ของวงเงินที่ใช้จ่ายไปกว่า 6 แสนล้านบาท

สำหรับจำนวนผลขาดทุนดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากผลการปิดบัญชีครั้งก่อนที่มียอดขาดทุนประมาณ 2.2 แสน ล้านบาท เนื่องจากปริมาณจำนำข้าวได้ไหลเข้ามาในสต็อกเพิ่ม ขณะที่การระบายข้าวยังทำได้ไม่ดีนัก ขณะที่ ราคา ข้าวขายก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าต้นทุน บวกกับต้นทุนการดำเนินโครงการทั้งหมด ทำให้เกิดผลขาดทุนจำนวนมาก

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประเมินเบื้องต้นถึงการดำเนินโครงการทั้ง 4 ฤดูกาลผลิต หรือ จนถึงเดือนกันยายน 2556 ว่าน่าจะมีผลขาดทุนประมาณ 3.9 แสนล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมเฉลี่ยเดือนละ 1.5 หมื่นล้านบาท โดยคิดจากสต็อกข้าวที่เหลืออยู่และคำนวณจากราคาขายก่อนหน้านี้

ส่วนกรณีปลัดกระทรวงการคลัง จะรี้อผลการปิดบัญชีนั้น แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ไม่เชื่อว่าจะมี ผลมาก ส่วนจะนำผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมตรวจสอบบัญชีสต็อกข้าว ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้ รับทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสต็อกข้าวว่า มีจำนวนข้าวที่อยู่ในสต็อกจำนวนเท่าใด และ ข้าวมีคุณภาพเป็นอย่างไร เพราะคณะกรรมการปิดบัญชี ได้คำนวณการปิดบัญชีจากข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์รายงานมาเท่านั้น โดยไม่สามารถ ประเมินคุณภาพข้าวและตรวจจำนวนข้าวในสต็อกได้ว่ามีอยู่เท่าใด

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-7 พ.ย. 2556 มีจำนวน 56,062 ตัน มูลค่า 24.44 ล้านดอลลาร์ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 7 พ.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 5.79 ล้านตัน มูลค่า 2.49 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 12.6% และมูลค่า ลดลง 15.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 6.622 ล้านตัน มูลค่า 2.943 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 496,103 ตัน จำแนกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 186,287 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 6,821 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 88,034 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 72,354 ตัน ปลายข้าวจำนวน 8,114 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 31,777 ตัน และข้าว หอมจำนวน 92,561 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยตลาดหลักได้แก่ ตลาดเอเชียจำนวน 306,079 ตัน ตลาด แอฟริกาจำนวน 143,240 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 26,716 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นตลาดอื่นๆ

สมาคมอาหารเวียดนามได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวอีกครั้งโดยปรับลงมาอยู่ที่ 6.7 ล้านตัน ซึ่ง ลดลง 11% จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีที่ 7.5 ล้านตัน และ ลดลง 4% จากการปรับลดเป้าหมายในครั้งก่อนที่ 7- 7.2 ล้านตัน เนื่องจากการยกเลิกสัญญาขายข้าวกับประเทศจีนมากขึ้น และราคาข้าวของไทยปรับลดลงมาอยู่ใน ระดับใกล้เคียงกับข้าวเวียดนาม ขณะที่ผู้ส่งออกได้หันมาให้ความสนใจตลาดภายในประเทศแทนเพราะราคาข้าวใน ประเทศปรับตัวสูงขึ้น

ในปีนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 7.2 ล้านตัน แต่ได้มีการยกเลิกสัญญาไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนการส่งออกข้าวตามแนวชายแดนนั้นคาดว่าในปีนี้มีประมาณ 1.5 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าว 294,154 ตัน เพิ่มขึ้น 101% เมื่อเทียบกับจำนวน 146,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวจำนวน 28,031 ตัน โดยชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 111,071 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 160,319 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 13,221 ตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วย โปแลนด์นำเข้าจำนวน 49,707 ตัน ฝรั่งเศส 46,798 ตัน มาเลเซีย 34,273 ตัน ไทย 23,550 ตัน เนเธอร์แลนด์ 19,370 ตัน จีน 16,658 ตัน สเปน 10,091 ตัน สหราชอาณาจักร 9,076 ตัน กาบอง 8,734 ตัน อิตาลี 8,180 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เปิดเผยว่า จากการที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Haiyan) ซึ่งพัดถล่มตอนกลางของประเทศ จนทำให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนอย่างหนักนั้น อาจจะทำให้ฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะขาดแคลนซึ่งอาจสูงเกินเป้าหมายเดิมของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ได้ประเมินไว้ที่ 1.1 ล้านตัน โดย IRRI กำลังประเมินสถานการณ์ข้าวด้วยการเฝ้าสังเกตการณ์ผ่านดาวเทียม

นายซามาเรนดู มาอันตี นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เปิดเผยว่า ปริมาณการนำเข้าอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งขึ้นอยู่กับความเสียหาย ขณะที่เขตวิทยาศาสตร์ตะวันออกซึ่งได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนมากที่สุดนั้น ผลิตข้าวคิดเป็น 5% ของทั้งประเทศเท่านั้น ขณะที่ภาวะขาดแคลนดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะสต็อกข้าวตึงตัว

ทางด้านกระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture) ได้ประเมินความเสียหายในเบื้องต้นโดยคาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 420,000 ไร่ คิดเป็นผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 131,611 ตัน หรือประมาณ 2% ของเป้าหมายผลผลิตข้าวในไตรมาสที่ 4 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรระบุว่า มีสต็อกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกใหม่เพื่อทดแทนผลผลิตที่เสียหาย

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ต.ค. มีจำนวน 1.77 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 52 วัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 90 วัน) ลดลง 11.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 15.8% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 390,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 22% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 11 วัน) ในขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของภาคครัวเรือน (Household rice stocks) มีจำนวนประมาณ 900,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 51% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 27 วัน) และสต็อกข้าวในคลังของเอกชน (commercial warehouse rice stocks) มีจำนวนประมาณ 480,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 27% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 14 วัน)

มีรายงานว่า ฟิลิปปินส์อาจอนุมัติให้ปลูกข้าว GMO สายพันธุ์แรกที่วางขายเชิงพาณิชย์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะมีกระแสต่อต้านจากกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ได้มีการทำการทดลองปลูกข้าว Golden Rice ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จ โดยขณะนี้ข้าว Golden Rice อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา โดยงานวิจัยได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่มีการเผยแพร่ข้าว GMO สายพันธุ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ลักษณะเด่นของข้าวชนิดนี้ คือ ถูกดัดแปลงให้มีวิตามินเอ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นโรคขาดวิตามินเอ

อย่างไรก็ตาม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ออกมาต่อต้าน โดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์มีวิธีแก้ไขการขาดแคลนวิตามินเอได้หลายวิธีโดยไม่จำเป็นต้องปลูกพืช GMO และการปลูกพืช GMO นั้น อาจมีผลกระทบที่คาดไม่ถึง แม้แต่กับพืชที่ไม่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 พ.ย. มีประมาณ 28.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในเดือนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 23% จากจำนวน 23 ล้านตันในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 4 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 7.2 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 62.4 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสต็อกข้าวสาลีที่ลดลง ซึ่งณ วันที่ 1 พ.ย. มีสต็อกข้าวสาลีอยู่ประมาณ 34.1 ล้านตัน ลดลงประมาณ 16% จากจำนวน 40.5 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นข้อเสนอต่อพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ให้ยกเลิกนโยบายควบคุมผลผลิตข้าวในปีงบประมาณ 2561 เพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมผลิตข้าวที่ได้รับการคุ้มครอง ก่อนที่ข้อตกลงการค้าเสรีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของข้าวนำเข้าที่มีราคาถูก

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาการใช้ระบบใหม่ซึ่งอนุญาตให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดปริมาณผลผลิตจากการคาดการณ์อุปสงค์ และอุปทาน แทนระบบโควตาซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2503 เพื่อควบคุมผลผลิตข้าว และตรึงไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำในขณะที่การบริโภคลดลง ข้อเสนอดังกล่าวระบุว่า แม้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับลดผลผลิตข้าวจะได้รับเงินอุดหนุน แต่รัฐบาลก็จะค่อยๆ ปรับลดเงินช่วยเหลือลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ไปจนถึงปี 2561

ทั้งนี้ รัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาลวางแผนที่จะบรรจุระบบใหม่นี้ในนโยบายในเดือนนี้ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมก่อน ซึ่งน่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปได้ว่า การเจรจาเรื่องการเปิดเสรีการค้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) จะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นปี

ที่มา สำนักข่าวเกียวโด

จีน

โฆษกคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) แถลงว่า CSRC ได้อนุมัติให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เจิ้งโจว (ZCE) จัดทะเบียนสัญญาล่วงหน้าข้าวพอนิก้าได้แล้ว โดย CSRC ระบุว่า ZCE จะตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาสำหรับการจดทะเบียนสัญญาล่วงหน้าดังกล่าว

นักวิเคราะห์ในตลาดคาดว่าสัญญาล่วงหน้าข้าวพอนิก้าจะได้รับการจดทะเบียนภายในปีนี้ โดย ZCE ได้เผยแพร่ร่างสัญญาเพื่อประเมินความคิดเห็นจากสาธารณชนแล้ว

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาว และเมล็ดกลาง (long grain and medium grain) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 18 พ.ย. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 22 พ.ย.

ทั้งนี้ อิรักกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย อาร์เจนตินา บราซิล และสหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากประเทศอียิปต์ สเปน สหรัฐฯ และออสเตรเลีย

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 (2013/14) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 473.178 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 468.961 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555/56 (2012/13) เพราะคาดว่าประเทศอินเดียจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 105 ล้านตันข้าวสาร จากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.4 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ ผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2556/57 คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 141.5 ล้านตันข้าวสาร จากในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 143 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังกลาเทศ ปากีสถาน บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2556/57 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 20.2 ล้านตัน ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 473.103 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 467.031 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 106.444 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 เป็น 106.519 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.53 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.53 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 39.177 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 38.447 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าจีนคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 3.4 ล้านตัน มากกว่าปี 2556 ที่นำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.8 ล้านตันที่นำเข้าในปี 2556 ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.75 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.15 และ 0.975 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2557 ประเทศไทยจะส่งออก 8.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 7.0 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.2 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน ขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 1 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา USDA